

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐAK ĐOÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đak Đoa, ngày 21 tháng 5 năm 2021

THƯ NGỎ
Ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện năm 2021

Kính gửi: Các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân và các nhà hảo tâm.

Những năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện đã nhận được sự quan tâm, đóng góp, ủng hộ, đồng hành của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân và các nhà hảo tâm. Nhờ nguồn lực này, Quỹ đã tổ chức được nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện có ý nghĩa như: thăm tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào những dịp lễ, Tết; hỗ trợ học bổng cho trẻ em nghèo vươn lên trong học tập; thăm hỏi, hỗ trợ trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ đột xuất cho các gia đình có trẻ em bị tai nạn thương tích... đây là những hoạt động hết sức thiết thực, kịp thời động viên bản thân các em và gia đình phấn đấu vượt qua khó khăn

Thay mặt Ủy ban nhân dân huyện và Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm ủng hộ, chia sẻ của quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đối với trẻ em huyện nhà, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thời gian qua. Mặc dù huyện đã có nhiều cố gắng trong công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em và đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều trẻ em gặp khó khăn trong cuộc sống, có 514 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 6.932 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, nhiều trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh đang rất cần được quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng và xã hội, đặc biệt là trẻ em ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với chủ đề "**Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh**", Tôi xin trân trọng đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức kinh tế - xã hội, các cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện bằng tình cảm, lòng nhân ái và trách nhiệm của mình hãy tiếp tục quan tâm, chung tay đóng góp, ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện để có thêm nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ các em vượt đi những khó khăn, hòa nhập cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ, ủng hộ xin gửi trực tiếp về cơ quan Thường trực Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Đak Đoa (phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - địa chỉ: 68 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Dũng